

บริษัท ฟินน์ โซลูชั่น เปลี่ยนมาใช้ GWS คลาวด์ ของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เพื่อลดต้นทุนและเวลาแฝงลงถึง 50%

“ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา: การที่เรามอบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่เหนือกว่าคนอื่น YEyes จึงสามารถขยายไปสู่ตลาดใหม่อย่างรวดเร็ว”

- คุณนพฤทธิ จักขุจัน

ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ฟินน์ โซลูชั่น จำกัด

เกี่ยวกับ YEyes

จากวิศวกรรมและวิทยาการหุ่นยนต์ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์หรือการแพทย์ แว่นตา YEyes Augmented Reality (AR) ช่วยให้โครงการทุกประเภทได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หน้างาน โดยให้การสื่อสารแบบทันทีสองทางด้วยการสนทนาทางวิดีโอแบบ Full HD ซึ่งทำให้สามารถดำเนินงานต่อได้อย่างง่ายดาย รวมถึงลดต้นทุน การเสียเวลา และความยุ่งยากในการเดินทาง

ข้อมูลบริษัท YEyes

ชื่อบริษัท:	บริษัท ฟินน์ โซลูชั่น จำกัด
อุตสาหกรรม / ภาคส่วน:	เทคโนโลยีระยะไกล
สินค้าหลัก:	แว่นตา AR
ประโยชน์หลัก:	การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญระยะไกล
ผู้ใช้ปลายทาง:	โรงพยาบาล แพทย์ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ที่ปรึกษา บริษัทผู้ผลิต ฯลฯ

ผลงาน

100%



รับประกันการให้บริการได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 100%

ลดเวลาแฝงลงถึง 50% และเพิ่มคว
เสถียร

ลดค่าใช้จ่ายลง > 50%



ประสบการณ์

ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้โซลูชันระบบคลาวด์ GWS ของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) YEyes ใช้บริการคลาวด์ระดับสากล โดยเลือกจากผู้ให้บริการที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด บริการที่ได้รับเป็นที่พอใจแต่มีค่าใช้จ่ายสูง

จากความสนใจในทำเลที่ตั้ง คุณนพฤทธิ จักขุจัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ ฟินน์ โซลูชั่น ที่ให้บริการแบรนด์ YEyes ได้เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ที่ชลบุรี

คุณนพฤทธิ และทีมเทคนิคของเขาประทับใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จึงได้ทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพระหว่างบริการคลาวด์ GWS และผู้ให้บริการที่ใช้อยู่

รวมกับการรับประกันการให้บริการเต็มประสิทธิภาพ 100% ของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) พบว่าบริษัทสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 50% จากการให้ผู้ให้บริการเดิม

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ของ YEyes ได้ร่วมปรึกษากับทีมศูนย์ข้อมูล ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เพื่อการติดตั้งและกำหนดค่าระบบคลาวด์โดยสำเร็จและเสร็จสมบูรณ์

คุณภาพของการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทันที: เวลาแฝงลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งให้บริการโดยรวมที่เหนือกว่าเมื่อก่อน: ปรับปรุงความเสถียรและการใช้งานเรียลไทม์ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ YEyes มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยการมอบประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะด้านความเสถียรและการใช้งานเรียลไทม์มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความอันตราย ทั้งในระหว่างการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ หรือกระบวนการทางการแพทย์ที่โซลูชันของ YEyes สามารถสนับสนุน

YEyes นำเสนอผลิตภัณฑ์ Augmented Reality ด้วยผลงานที่โดดเด่น สม่ำเสมอและในราคาที่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งทำให้ธุรกิจเติบโตในระดับสากลและประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในขณะที่ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่